

Số: 785/CAH(ĐTTH)
“V/v giải trình ý kiến, kiến nghị
của cử tri”

Bù Đăng, ngày 01 tháng 07 năm 2019

Kính gửi: Thường trực HĐND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Thực hiện Công văn số 32/HĐND ngày 13/06/2019 của HĐND huyện Bù Đăng về việc giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa VI, Công an huyện Bù Đăng báo cáo kết quả như sau:

I. Ý kiến của cử tri Bàn Thị Dương, ngụ thôn 4, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng kiến nghị: “Tháng 02/2019, xe khách Ngọc Bích tông chết em trai bà tại xã Bom Bo, vụ việc trên xe khách không hỗ trợ đồng nào cho gia đình em trai bà để lo hậu sự, nhưng Công an huyện đã cho xe ra, việc làm như vậy là đúng hay sai? Trong quá trình làm việc, ông Nguyễn Thanh Cường – Công an huyện Bù Đăng đã chửi bới, có lời lẽ khinh miệt người đồng bào dân tộc thiểu số”.

Giải trình: Công an huyện Bù Đăng báo cáo kết quả xác minh và nội dung sự việc như sau:

Khoảng 13-14 giờ ngày 11/02/2019, Hồ Văn Phúc, sinh năm: 1968; Nơi cư trú: 165/33 đường Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh điều khiển xe ô tô biển số 51B-189.09 từ TP.Hồ Chí Minh đến địa phận TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước nhưng do bận công việc nên Phúc đã giao xe ô tô biển số 51B-189 cho Huỳnh Văn Được, sinh năm 1966, ngụ thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu điều khiển về địa bàn các xã thuộc huyện Bù Đăng đón khách chở lên TP.Đồng Xoài cho Phúc để Phúc chở lên TP.Hồ Chí Minh; Sau đó, Được điều khiển xe ô tô biển số 51B-189.09 về địa phận huyện Bù Đăng trả khách và điều khiển xe ô tô về Nhà xe Ngọc Bích thuộc thôn 3, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng để đỗ xe.

Khoảng 22-23 giờ cùng ngày, Được điều khiển xe ô tô biển số 51B-189.09 vào khu vực xã Bom Bo, huyện Bù Đăng để đón khách. Đến khoảng 00 giờ ngày 12/02/2019, khi Được điều khiển xe ô tô biển số 51B-189.09 lưu thông trên đoạn đường liên thôn thuộc thôn 4, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, hướng từ thôn 8, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng về UBND xã Bom Bo thì xảy ra tai nạn giao thông với xe mô tô biển số 93LA-000.25 do anh Bàn Văn Thượng, sinh năm: 1983; Nơi cư trú: thôn 4, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước điều khiển hướng từ UBND xã Bom Bo về hướng thôn 8, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng. Hậu quả: Bàn Văn Thượng tử vong tại hiện trường.

Quá trình điều tra đến ngày 10/06/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Đăng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can để điều tra đối với hai bị can là Huỳnh Văn Được về tội Vi phạm quy định về tham gia giao

thông đường bộ quy định tại Điều 260 Bộ luật hình sự và Hồ Văn Phúc về tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ quy định tại Điều 264 Bộ luật hình sự.

Riêng về mặt dân sự, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Đăng đã mời đại diện gia đình nạn nhân Bàn Văn Thượng (là bà Bàn Thị Dương và bà Bàn Thị Thiệp) và đối tượng vi phạm làm việc, để tự thỏa thuận về vấn đề dân sự. Tuy nhiên, đến nay giữa gia đình nạn nhân và các đối tượng vi phạm vẫn không thống nhất được vấn đề dân sự. Do đó, Cơ quan điều tra đã lập biên bản vấn đề dân sự sẽ do Tòa án quyết định (khi tuyên án) khi xét xử (hai bên đã thống nhất như nêu trên).

Đối với nội dung bà Dương cho rằng sau khi vụ việc trên xảy ra, xe khách không hỗ trợ đồng nào cho gia đình em trai bà để lo hậu sự, nhưng Công an huyện đã cho xe ra, Công an huyện Bù Đăng trả lời như sau: xe ô tô biển kiểm soát 51B-189.09 do bà Trung Thị Kim Hiền, sinh năm: 1979; Nơi cư trú: 134/30, đường Lạc Long Quân, F.3, Q.11, TP.Hồ Chí Minh làm chủ sở hữu. Trước đó, ngày 21/3/2019, bà Hiền đã làm Giấy ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Tuấn, sinh năm: 1970 (Cùng nơi cư trú với bà Hiền) giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến xe ô tô biển số 51B-189.09 trong vụ việc nêu trên. Riêng ông Được chỉ là người lái xe thuê; Ông Được có hành vi lái xe gây tai nạn giao thông thì ông Được phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Đăng đã trả lại xe ô tô biển kiểm soát 51B-189.09 cho bà Hiền là đúng quy định của pháp luật (đến nay bà Dương đã hiểu và không có ý kiến gì thêm).

Đối với nội dung bà Dương phản ánh đồng chí Nguyễn Thanh Cường trong quá trình được phân công thụ lý giải quyết vụ việc đã có lời nói không đúng chuẩn mực, Công an huyện Bù Đăng trả lời như sau: Tại thời điểm đồng chí Cường được phân công giải quyết vụ việc, đồng chí Cường đã giải thích quyền và nghĩa vụ cho bà Dương về vấn đề dân sự theo quy định pháp luật, như tiền lo hậu sự, mai táng cho anh Bàn Văn Thượng, tiền tổn thất về tinh thần và tiền nuôi mẹ già đối chiếu theo quy định pháp luật, không áp dụng theo phong tục, tập quán vùng miền. Nhưng do cách giải thích của đồng chí Cường chưa rõ nên làm cho bà Dương hiểu lầm theo hướng phân biệt dân tộc, vùng miền nên bà Dương đã phản ánh trong buổi tiếp xúc cử tri tại UBND xã Bom Bô. Đến nay, sau khi bà Dương được mời làm việc, đối thoại và trực tiếp ngồi trao đổi với đồng chí Cường thì bà Dương đã hiểu được cách truyền đạt, giải thích của đồng chí Cường về vấn đề dân sự. Do vậy, nay bà Dương không có ý kiến gì.

Đối với đồng chí Nguyễn Thanh Cường, Công an huyện Bù Đăng đã tiến hành họp để rút kinh nghiệm đối với đồng chí Cường về việc tiếp xúc với nhân dân cần giải thích nội dung dễ hiểu, tránh gây hiểu lầm không đáng có. Ngoài ra, đề nghị đồng chí Cường tăng cường trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng khi tiếp xúc với nhân dân.

II. Ý kiến của cử tri Lục Văn Hưng, ngụ thôn Đắc Wí, xã Đắc Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước: *“Con ông là Lục Văn Đông, thường trú tại xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng là người gây tai nạn tại Km 33 xã Đức Liễu ngày*

28/03/2019, đồng chí Hải Công an giao thông huyện Bù Đăng xử lý vụ việc có thu 300.000đ mà không có biên lai thu tiền, việc thu tiền như vậy đúng hay sai?

Giải trình: Sau khi nhận được phản ánh của cử tri, Công an huyện đã tiến hành làm việc với ông Lục Nông Đồng và Lục Văn Hưng. Qua làm việc, ông Đồng và ông Hưng cung cấp như sau:

1. Đối với ông Lục Nông Đồng: Vào ngày 28/3/2019 ông Đồng điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường QL14, khi đến thôn 6, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước thì xảy ra va chạm giao thông với một xe mô tô khác cũng đang lưu thông trên đường. Sau khi va chạm giao thông xảy ra thì đồng chí Ngô Văn Hải – Cán bộ Đội CSGT-TT Công an huyện đến hiện trường thụ lý và mang 02 xe mô tô có liên quan về Công an huyện để giải quyết. Vụ va chạm giao thông không gây thương tích của 02 bên nhưng 02 xe mô tô có hư hỏng nhẹ, do đó 02 bên đã cam kết tự thỏa thuận với nhau và đến Đội CSGT-TT gặp đồng chí Hải để giải quyết.

Khi đến Công an huyện, ông Đồng có đi cùng anh trai là Lục Văn Hưng, ngụ tại thôn Đăk Wí, xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Sau khi vào phòng làm việc của Đội CSGT-TT, ông Đồng có đưa cho đồng chí Hải giấy thỏa thuận giữa 02 bên liên quan và 300.000đ (*Ba trăm nghìn đồng*) để đưa cho người bị va chạm giao thông do ông Đồng gây ra để hỗ trợ sửa xe. Lúc ông Đồng đưa 300.000đ (*Ba trăm nghìn đồng*) cho đồng chí Hải thì ông Hưng đứng ở ngoài cửa phòng làm việc, sau khi giải quyết vụ việc xong thì ông Hưng cũng không hỏi ông Đồng là thu tiền gì.

2. Đối với ông Lục Văn Hưng: Vừa qua ông có cùng em ông là Lục Nông Đồng, ngụ tại thôn 2, Đức Liễu, Bù Đăng, Bình Phước đến Đội CSGT-TT Công an huyện Bù Đăng để giải quyết vụ va chạm giao thông do em ông gây ra ngày 28/3/2019 tại đường QL14, thuộc thôn 6, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Khi đến Đội CSGT-TT Công an huyện thì ông Hưng ngồi ở ngoài cửa phòng đợi, còn ông Đồng vào phòng làm việc gặp đồng chí Hải để giải quyết vụ việc. Đợi khoảng một lúc, ông Hưng nhìn vào phòng làm việc và thấy em ông là Lục Nông Đồng có đưa cho đồng chí Hải 300.000đ (*Ba trăm nghìn đồng*) nhưng không thấy đồng chí Hải viết biên lai thu tiền. Do đó tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa VI ông mới có ý kiến đề nghị giải trình. Tuy nhiên sau này em ông là Lục Nông Đồng có điện thoại cho ông biết là đưa 300.000đ (*Ba trăm nghìn đồng*) cho đồng chí Hải để đưa cho người bị va chạm giao thông do ông gây ra hỗ trợ sửa xe. Đồng thời ông cũng đề nghị không phải giải trình ý kiến đối với ông nữa.

Đối với đồng chí Ngô Văn Hải, Công an huyện Bù Đăng đã tiến hành họp để rút kinh nghiệm đối với đồng chí Hải và đồng chí Hải cũng đã nhận thức được việc làm trên là chưa đúng quy trình công tác và hứa sẽ không tái phạm.

Qua ý kiến phản ánh của cử tri, Công an huyện sẽ tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS, nhất là các bộ phận thường xuyên tiếp xúc, giải

quyết công việc cho nhân dân phải chấp hành nghiêm quy trình công tác, điều lệnh CAND và nội quy của ngành.

Trên đây là nội dung giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa VI, Công an huyện Bù Đăng báo cáo thường trực HĐND huyện biết.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu ĐTTH.

TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN



Trưởng tá Nguyễn Hồng Sơn